

Tiết kiệm tiền cho insulin được Medicare đài thọ của quý vị

Nếu quý vị có Medicare và dùng insulin, chúng tôi có một số tin tốt cho quý vị. Quý vị hiện sẽ phải trả \$35 mỗi tháng (hoặc ít hơn) cho mỗi loại thuốc insulin được đài thọ và quý vị không phải trả khoản khấu trừ. Điều đó đồng nghĩa với việc đối với nguồn tiếp liệu thuốc dùng trong 90 ngày, quý vị trả không quá \$105. Điều này áp dụng cho tất cả những người dùng insulin, ngay cả khi quý vị có Trợ giúp Bổ sung (Extra Help).

Medicare đài thọ insulin theo 2 cách:

Phần D (bảo hiểm thuốc)

Phần D đài thọ cho insulin quý vị nhận được từ chương trình thuốc Medicare của mình. (Lưu ý: Nếu chương trình Phần D chỉ đài thọ cho thiết bị bơm miêng dán insulin dùng một lần thì thiết bị bơm được coi là nguồn tiếp liệu insulin và có thể có chi phí hơn \$35.)

Nếu quý vị dùng một loại thuốc insulin được đài thọ theo Phần D và quyết định muốn tham gia một chương trình Medicare Phần D khác trong thời gian còn lại của năm 2023, quý vị có thể thêm, bớt hoặc thay đổi bảo hiểm Phần D của mình *một lần* từ nay đến 31 Tháng Mười Hai, 2023. Gọi 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Người dùng TTY có thể gọi 1-877-486-2048.

Phần B (Bảo hiểm Y tế) hoặc Phần C (Medicare Advantage)

nếu quý vị dùng thiết bị bơm insulin được đài thọ theo quyền lợi thiết bị y tế lâu bền của Medicare Phần B hoặc quý vị nhận được insulin được đài thọ thông qua Medicare Advantage Plan, chi phí insulin của quý vị sẽ được giới hạn ở mức \$35 cho lượng tiếp liệu dùng trong một tháng. Khoản khấu trừ Phần B sẽ không được áp dụng.

Nếu quý vị có Bảo hiểm Bổ sung Medicare (Medigap) chi trả khoản đồng bảo hiểm Phần B của quý vị, thì chương trình đó sẽ chi trả \$35 (hoặc ít hơn) chi phí cho insulin quý vị nhận được theo Phần B.

Để tìm hiểu thêm:

- Truy cập [Medicare.gov/coverage/insulin](https://www.medicare.gov/coverage/insulin).
- Truy cập [Medicare.gov/about-us/inflation-reduction-act](https://www.medicare.gov/about-us/inflation-reduction-act).
- Gọi 1-800-MEDICARE.
- Liên hệ với Chương trình Hỗ trợ Bảo hiểm Sức khỏe của Tiểu bang (SHIP, State Health Insurance Assistance Program) ở địa phương tại [shiphelp.org](https://www.shiphelp.org) để được tư vấn cá nhân về bảo hiểm sức khỏe miễn phí.